



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỶ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV



Các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV.

Sáng ngày 21/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 27/11. Là kỳ họp cuối năm của năm thứ tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung phân lớn thời gian cho công tác lập pháp bảo đảm tính

thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế trong tình hình mới; bên cạnh đó cũng dành nhiều thời gian cho công tác giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, kỳ họp thứ tám diễn ra trong bối cảnh tình

hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những tác động không thuận khác... đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt những kết quả khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn

của nền kinh tế được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2016 - 2020.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những thành tựu nêu trên là rất quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chương trình nghị sự của kỳ họp này gồm

(Xem tiếp trang 4)

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

### Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chiều ngày 21/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo đề xuất việc triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố (DDCI). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương, giúp cho

tỉnh thu hút đầu tư và các doanh nghiệp phát triển ổn định. Để triển khai thực hiện bộ chỉ số DDCI thực chất, có hiệu quả thì quá trình khảo sát lấy ý kiến các đối tượng kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp phải rộng rãi và có tính quy trình với các giai đoạn cụ thể. Đối tượng khảo sát gồm các sở, ngành, chính quyền cấp huyện, thành phố. Nội dung khảo sát tập trung vào 8 vấn đề cơ bản: Vai trò người đứng đầu;

(Xem tiếp trang 4)  
**KHÁC QUẢN**

### Hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bảo đảm an toàn thông tin trong tình hình mới

Chiều ngày 21/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bảo đảm an toàn thông tin trong tình hình mới. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh phía Bắc; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, một số đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định một số nét về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền đã mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT đẩy mạnh cách hành chính là điều kiện quan trọng để tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước, tạo hiệu quả, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu trao đổi, thảo luận để tiếp cận những vấn đề mới, quan trọng của hội thảo. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu những kinh nghiệm, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng chính quyền điện tử phù hợp,

(Xem tiếp trang 4)  
**TRINH CƯỜNG**

### HUNG HÀ Thu trên 138 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đã giúp các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà có thêm nguồn chi bổ sung, lồng ghép với các nguồn vốn khác đầu tư phát triển hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 9 tháng đầu năm 2019, huyện Hưng Hà đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công tại 10 xã, thị trấn, với diện tích trúng đấu giá 56.104m<sup>2</sup>, thu trên 138 tỷ đồng. Xây dựng phương án để xuất giá đấu cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 xã.

Những tháng cuối năm 2019, các đơn vị liên quan của huyện Hưng Hà sẽ tập trung tham mưu, xác định giá đất cụ thể, giá đất khởi điểm đấu giá, hệ số điều chỉnh giá phục vụ công tác đấu giá đất; tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá.

**MINH NGUYỄN**

### TIẾN HẢI Triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Huyện Tiến Hải vừa triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019. Thời gian tập trung tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 21/10 đến ngày 8/11, tiêm bổ sung vào tháng 11 và tháng 12.

Để đạt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh tụ huyết trùng trâu, bò; bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, đàn lợn, các bệnh do cho đàn lợn đạt 90% trở lên so với tổng đàn trong diện tiêm phòng, huyện Tiến Hải đã chỉ đạo Đài TTTH huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền về chiến dịch tiêm phòng. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc-xin trong diện hỗ trợ cho các xã, thị trấn. Đối với vắc-xin không thuộc diện hỗ trợ thì trạm sẽ cung ứng bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của các xã, thị trấn. Các ngành liên quan, UBND xã, thị trấn phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để công tác tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được nhanh gọn, đạt kết quả cao.

**TRẦN HIỀN**  
(Đài TTTH Tiến Hải)

#### ● THÁI THUY

### Thu hoạch 90% diện tích lúa mùa



Thu hoạch lúa mùa tại xã Thụy Chính (Thái Thụy).

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, tính đến ngày 21/10, toàn huyện đã thu hoạch 90% diện tích lúa mùa trong tổng số 13.600ha diện tích lúa mùa năm 2019, năng suất ước đạt gần 60 tạ/ha, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hiện chỉ còn 10% diện tích lúa mùa chưa được thu hoạch tập trung tại các xã Thái Thành, Thái Thuần, Thái Thủy... Dự kiến, việc thu hoạch lúa mùa trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành trước ngày 25/10.

Cùng với việc chỉ đạo các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy đang tích cực đôn đốc người dân tiến hành làm đất, xuống giống gieo trồng cây màu vụ đông ưa ẩm, bảo đảm diện tích và lịch thời vụ. Toàn huyện hiện đã trồng được 2.500ha cây màu vụ đông ưa ẩm, gồm: ngô 750ha, ớt 250ha, dưa bí các loại 350ha, hành tỏi 450ha, rau màu khác 700ha.

**TRẦN TUẤN**

#### ● THAIBINH SEED GROUP

### Đánh giá mô hình trình diễn giống ngô nếp lai TBM18

Sáng ngày 21/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed (Thai Binh Seed Group) tổ chức đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống ngô nếp lai TBM18.

Mô hình được thực hiện tại xã Diệp Nông (Hưng Hà) với diện tích 30 sào. Qua thực tế cho thấy, giống ngô do Thai Binh Seed Group lai tạo được công nhận sản xuất thử năm 2019 có thời gian sinh trưởng ngắn (62 - 65 ngày). Ngô sinh trưởng khỏe, bắp to dài, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại, đặc biệt là chịu hạn tốt. Năng suất bắp tươi đạt từ 17 - 20 tấn/ha. Hạt ngô ăn dẻo, ngọt, thơm. Với những ưu điểm về đặc tính nông học, giống ngô nếp lai TBM18 hứa hẹn sẽ là giống ngô được nông dân tin dùng rộng rãi trong thời gian tới.

**MAI THƯ**

## Lớn mạnh cùng sự phát triển của địa phương

(Xem trang 2)



Doanh nghiệp cơ khí Thiên Văn (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đưa máy móc tự động vào sản xuất giẻ xe máy, xe đạp điện.

## Đột phá vào khâu yếu, việc khó

(Xem trang 3)